

**(1) สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่วีซ่าหมดอายุก่อนในระหว่างอยู่นอกประเทศ (2) เกี่ยวกับ การยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก สำหรับผู้ที่มีใบรับรองสถานภาพการพำนัก แต่หมดอายุก่อนแล้ว**

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจะง่ายขึ้นตามที่อธิบายไว้ใน (1) และ (2) ด้านล่าง และการตรวจสอบจะดำเนินการอย่างรวดเร็วกว่าปกติ

	(1) สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่วีซ่าหมดอายุก่อนในระหว่างอยู่นอกประเทศ	(2) ผู้ที่มีใบรับรองสถานภาพการพำนัก แต่หมดอายุก่อนแล้ว
เงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหากิจกรรม หรือสถานะตนเองก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ ○ ผู้ที่เข้าข่ายในข้อต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป • ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศ / ภูมิภาค ที่มีการยกเลิกข้อจำกัดการเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และเป็นผู้ที่ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นจะหมดอายุภายในวันที่สำนักงานจะกำหนดโดยแยกต่างหาก หลังจาก 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันยกเลิกข้อจำกัดการเข้าเมือง <p>(ได้ขยายระยะเวลาออกไปในวันที่ 16 เมษายน 2021)</p> <p>(หมายเหตุ 1) ผู้ที่ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นหมดอายุแล้วต่ำกว่า 1 เดือน และ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่มีการเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นภายในกำหนดเวลาของใบอนุญาต</p> <p>(หมายเหตุ 2) รวมทั้งการกลับเข้ามาญี่ปุ่นใหม่</p> <p>(หมายเหตุ 3) สำหรับผู้ที่มีสถานภาพการพำนักเป็นวีซ่า "อาชีพที่มีทักษะสูง 2" กรุณาไปยื่นขอเป็นสถานภาพการพำนักแบบเต็มที่เป็นวีซ่า "อาชีพที่มีทักษะสูง 2" (ตามข้อ ก ข ค)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้ที่เนื้อหาการขอวีซ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ※ นอกจากนี้ วันหมดอายุของใบรับรองสถานภาพการพำนัก โดยปกติมีอายุ 3 เดือน แต่ถือเป็นกรณีพิเศษ และได้มีกำหนดระยะเวลาอายุใช้งานของใบรับรองสถานภาพการพำนัก ที่ขึ้นอยู่กับวันลงวันที่ออกใบรับรอง (ดูรายละเอียดที่นี่) <p>สำหรับใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ถึง 29 มกราคม 2021 ถือว่าสามารถใช้ได้ และมีอายุ 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2021 หรือวันที่เร็วกว่าที่กำหนด นับจากวันที่ยกเลิกการจำกัดในการเข้าเมือง ผู้ที่เลยวันหมดอายุนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย (หมายเหตุ) ผู้ที่มีแผนจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ใบรับรองสถานภาพการพำนัก หมดอายุก่อน ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย</p>
ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> • ใบคำร้องขอวีซ่า <ul style="list-style-type: none"> ※ โปรดใช้ "ใบคำร้องสำหรับขอใบรับรองสถานะการพำนัก" ตามประเภทวีซ่าของคุณ • เอกสารแสดงผลที่เขียนโดยบริษัท/หน่วยงานที่รับผู้ยื่น <ul style="list-style-type: none"> ※ โปรดเตรียมเอกสาร และดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบมา (สำหรับภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2) • สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ <ul style="list-style-type: none"> ※ ถ้าสามารถยืนยันข้อมูลบนหน้าบัตรได้ จะเป็นรูปหรือ Fax ก็ได้ กรณีไม่สามารถยื่นได้ จงเตรียมเอกสารแสดงผล (ไม่จำกัดแบบฟอร์ม) 	<ul style="list-style-type: none"> • ใบคำร้องขอวีซ่า <ul style="list-style-type: none"> ※ โปรดใช้ "ใบคำร้องสำหรับขอใบรับรองสถานะการพำนัก" ตามประเภทวีซ่าของคุณ • เอกสารแสดงผลที่เขียนโดยบริษัท/หน่วยงานที่รับผู้ยื่น <ul style="list-style-type: none"> ※ โปรดเตรียมเอกสาร และดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบมา (สำหรับภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2) • ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ฉบับจริง หรือ สำเนา) <ul style="list-style-type: none"> ※ กรณีไม่สามารถยื่นใบรับรองสถานภาพการพำนักฉบับจริงหรือสำเนาได้ เนื่องจากได้ยื่นใบรับรองสถานภาพการพำนักไปแล้วเมื่อขอวีซ่า ให้ยื่นเอกสารแสดงผล (ไม่จำกัดแบบฟอร์ม) หรือสำเนาใบเสร็จจากการยื่นขอวีซ่า
ระยะเวลาที่ใช้ยื่น	<ul style="list-style-type: none"> • หกเดือนหลังยกเลิกมาตรการจำกัดการเข้าประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ/ภูมิภาคที่ผู้ยื่นอาศัยอยู่ และก่อนวันที่กำหนดแยกโดยสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น • * "วันที่กำหนดแยกโดยสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น" จะประกาศล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของสำนักงานก่อนถึงวันที่กำหนดประมาณ 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> • ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2022 เป็นต้นไปและก่อนวันที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น • * "วันที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น" จะประกาศล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของสำนักงานก่อนถึงวันที่กำหนดประมาณ 3 เดือน

- ระยะเวลาแต่ละประเภทวีซ่าโดยประมาณคือ 2 สัปดาห์ กรณี (1) อนุมัติเหมือนครั้งล่าสุด กรณี (2) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตนเอง นับแต่ได้รับครั้งล่าสุด หากจำเป็นอาจมีการขอเอกสารหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม (กรณีนี้ อาจใช้เวลาในการพิจารณานานขึ้น)
- ผู้ที่ถูกกำหนดกิจกรรมที่ไม่ได้แจ้งใน สถานภาพการพำนัก "ผู้อยู่อาศัยถาวร" "ผู้อยู่อาศัยระยะยาว" และ "เฉพาะกิจกรรมตามที่กำหนด" ถือว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก ฉะนั้น กรุณาให้ (ดูรายละเอียดได้ [ที่นี่ "ผู้อยู่อาศัยถาวร"](#) และ [ที่นี่ "ผู้อยู่อาศัยระยะยาว"](#) และ ["เฉพาะกิจกรรมตามที่กำหนด"](#)) และสำหรับผู้ประสงค์ขอวีซ่าประเภทอื่น และไม่มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนในญี่ปุ่นนั้น ก็สามารถไปยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณประเทศที่พำนักอยู่ได้